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ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 ร่วมแสดงความยินดี กับทีมภาควิชาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาส
ท่ีสามารถผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โดยเก็บมดลูกไว้ 
เพ่ือต้ังครรภ์ต่อได้ ด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องได้เป็นผลสำาเร็จ 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง อาคารสำานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ฉบับนี้มีอะไร

 สวัสดีครับชาวมหิดลท่ีเคารพรักทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ 
ฉบับน้ีเป็นฉบับแรกของวาระสภาคณาจารย์ชุดใหม่ (พ.ศ.2554-2556) 
ซ่ึงมีผมเป็นประธานสภาคณาจารย์ โดยสภาคณาจารย์ชุดน้ีซ่ึงมี 
ผู้แทนของท่านเป็นกรรมการ มีหน้าท่ีในการเสนอข้อคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อประชาคม
และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำาเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและสภามหาวิทยาลัย
มหิดล การทำางานในวาระน้ีสภาคณาจารย์มีนโยบายท่ีจะผลักดันให้บุคลากรชาวมหิดล
ทุกท่านมีความสุขโดยเฉพาะในเร่ืองของการทำางาน (การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้า

ในหน้าท่ี รวมถึงแนวทางการประเมินการทำางานต่างๆ ด้วย) มีรายได้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีดีและ
เหมาะสม สร้างความต่ืนตัวให้กับสังคมมหิดลในการรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ท่ีจะถึงน้ี  เสนอข้อคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศไทย รวมถึงควบคุมดูแลมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ี สภาคณาจารย์ไม่
สามารถจะทำาให้สำาเร็จได้เลย หากขาดความมีส่วนร่วมจากประชาคมมหิดล ดังภาพจากปกของสารฉบับน้ี  
สภาคณาจารย์จะเป็นตัวแทนส่ือความคิดเห็นของประชาคมไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวกลางช่วยในการประสานความเข้าใจในการทํางานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดลกับประชาคมของมหิดลด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเป็นท่ีรักของพวกเราทุกคน ดังน้ันหากท่านมีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
มหิดล ท่านอาจนำาเสนอผ่านผู้แทนของท่านในแต่ละส่วนงานมายังสภาคณาจารย์ หรือท่านจะส่งมาโดยตรง
ท่ีสภาคณาจารย์เลยก็ได้ สุดท้ายน้ีผมขอฝากแนวคิดของสภาคณาจารย์ไว้ครับ “One for all, and all for 
one สภาคณาจารย์จะทําทุกอย่างเพ่ือท่านครับ และพวกเราชาวมหิดลทุกคนจะทาํเพ่ือมหาวิทยาลัย
มหิดล”  เรารอรับฟังท่านอยู่ครับ

ปล. ขณะน้ีมีเร่ืองสำาคัญมากท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนคือ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
จากคณาจารย์ประจำา และจากผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีอำานาจ
และหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
ดังน้ันผมขอเรียนให้ท่านได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานของท่านหรือท่ีเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย
หรือของสภาคณาจารย์ครับ
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ผู้บริหารสภาคณาจารย์
วาระการดํารงตําแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 
ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ประธานสภาคณาจารย์
อ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองเลขาธิการสภาคณาจารย์
ผศ.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขาธิการสภาคณาจารย์
อ.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
รศ.อธิป ลิขิตลิลิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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สมาชิกสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนส่วนงาน (32 คน)

ผศ.กำาธร ตันติวิทยาทันต์
สำานักงานอธิการบดี

อ.ปรัชญา เตวิยะ
วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ.พรพิมล ลิ่มเจริญ 
บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย 
คณะกายภาพบำาบัด

ผศ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.วรากร เจริญสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ลือชัย ศรีเงินยวง 
คณะสังคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร์ 

ผศ.ประฤดา สุริยันต์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

อ.อิสระ ชูศรี 
สถาบันวิจัยภาษา 

และวัฒนธรรมเอเชีย

รศ.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ
สถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม 

ผศ.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

ผศ.กุลณสรรค์ สายขุน 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

อ.นำา้ค้าง ศรีวัฒนาโรทัย 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ 
สถาบันแห่งชาติ 

เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

อ.ราชา มหากันธา
วิทยาลัยการจัดการ 
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รศ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.กิตติศักดิ์ ศรีภา
คณะเภสัชศาสตร์

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.กรุณี ขวัญบุญจัน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

อ.บุญมี พวงเพชร
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

อ.สุรัติ ประพัฒน์รังษี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อ.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ 
วิทยาลัยนานาชาติ

รศ.วิรุณ  บุญนุช
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล

ผศ.นันทวัน สุวรรณรูป
คณะพยาบาลศาสตร์

อ.จามิกร สุขเอนก
คณะเทคนิคการแพทย์

อ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.วรนุช  ฉัตรสุทธิพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ประณมพร จ๋วงพานิช
วิทยาลัยวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีการกีฬา 

อ.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ

ผศ.กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ
คณะสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรศาสตร์

ผศ.พรพรรณ์ สมบูรณ์ 
วิทยาลัยราชสุดา
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สมาชิกสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป (16 คน)

ผศ.จักรพงศ์ นะมาตร์
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

อ.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์

อ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

อ.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำารัส
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.นลิน อารียา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผศ.วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์

รศ.วิไล หนุนภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

รศ.ศรีสนิท อินทรมณี
คณะเทคนิคการแพทย์

ผศ.สมหญิง โควศวนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

รศ.อธิป ลิขิตลิลิต
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
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 จากมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่เม่ือปลายปี 2554 
ทำาให้บุคลากรหลายท่านของมหาวิทยาลัยมหิดลกลาย
เป็นผู้ประสบภัยนำา้ท่วม แต่ก็มีส่ิงดีๆ เกิดชัดเจนข้ึนใน
ประชาคมมหิดล คือนำา้ใจของพวกเราชาวมหิดล ท้ัง
บุคลากร นักศึกษา และคนงานท่ีได้ช่วยกันปกป้อง
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้รอดพ้นจากนำา้ท่วม
ได้สำาเร็จ
 ในขณะเดียวกัน สภาคณาจารย์ก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ 
กับอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน โดย นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ  
ประธานสภาคณาจารย์ ได้หารือกับ อ.ดร.ธิติคม พัวพัน- 
สวัสด์ิ และรศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ ดำาเนินการ 
สร้างแบบสอบถามท่ีให้ตอบออนไลน์ เพ่ือสำารวจความ
เดือดร้อนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากมหา
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึน แบบสอบถามน้ีได้รับความสนใจจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพียงวันแรก
ท่ีชักชวนทางอีเมล์ให้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่ามี 
ผู้ตอบถึง 600 คน และจำานวนผู้ตอบเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
โดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 1,875 คน 
มีข้อมูลพอสรุปได้ว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี
ประสบภัยนำ้าท่วมมีความต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะเงินให้เปล่ามากท่ีสุดถึงร้อยละ 58 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และลำาดับท่ีรองลงมาคือ ไม่ต้องการเลย 
จำานวนร้อยละ 14 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดง 
ในรูป1 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีประสบภัยนำา้ท่วม 
ร้อยละ 38 มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 
มีบุคลากรฯ มากกว่าคร่ึง กล่าวคือร้อยละ 57 มีท่ีพัก
อาศัยถูกนำา้ท่วมขังนานกว่า 1 เดือน และร้อยละ 58 
มีความต้องการมากท่ีสุดให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ 

ในลักษณะของเงินให้เปล่า เพ่ือเป็นขวัญ กำาลังใจ และ
จะได้นำาเ งินน้ีไปซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยท่ีเสียหาย  
ยังมีร้อยละ 46 ต้องการมากท่ีสุดให้มหาวิทยาลัย 
ช่วยเหลือในรูปเงินยืมท่ีไม่คิดดอกเบ้ีย นอกจากน้ี 
ร้อยละ 58 ต้องการมากท่ีสุดคือวันลาพิเศษหลังนำา้ลด  
เพ่ือทำา “Big Cleaning Week” ท่ีบ้านอีกด้วย โดยมี 
ข้อเสนอให้จัดโครงการหมุนเวียนกันทำาความสะอาด 

บ้านของบุคลากรท่ีประสบภัยด้วยกัน ซ่ึงผู้เขียนคิดว่า
เป็นความคิดท่ีดีมาก เพราะนอกจากบ้านจะสะอาดแล้ว  
ยังได้ความสามัคคีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 ท้ังน้ีบุคลากรฯ ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบ- 
สอบถาม มีความต้องการมากท่ีสุดในการท่ีจะให้ 
มหาวิทยาลัยจัดหาช่างไฟ ช่างประปา ช่างสี ช่าง-
ก่อสร้าง เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้าน ( ดังแสดงในรูป2 )  
ร้อยละ 40 ต้องการการดูแลจากผู้บริหารส่วนงาน 

เช่น ผู้บริหารไปเย่ียมบ้านเพ่ือเป็นกำาลังใจ และร้อยละ 
29 ต้องการมากท่ีสุดท่ีจะให้มีการปรับเปล่ียนการทำา 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) เน่ืองจากปฏิบัติงานได้
ไม่เต็มท่ีในรอบการประเมินน้ี 

มาก

น้อย
ไม่ต้องการเลย

58

14

11

10

4

3
รูป1  ร้อยละของบุคลากรท่ีประสบภัยนำา้ท่วม
จำาแนกตามระดับความต้องการความช่วยเหลือ
ในลักษณะของเงินให้เปล่า

ผลสรุปจากแบบสอบถามบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

( โดย อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ )
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กิจกรรมท่ีบุคลากรฯ ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดเพ่ือ 
ฟ้ืนฟูขวัญและกำาลังใจคือ คอนเสิร์ต ทัศนศึกษา  
โครงการสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัด จัดหาเคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ มอบให้บุคลากรท่ีประสบภัยนำา้ท่วม
แต่มีหลายท่านตอบแบบสอบถามว่า “ถ้าเงินมา ขวัญและ 
กำาลังใจก็จะตามมาเอง” 
 บุคลากรฯ ยังคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเร่ือง “นำา้” ให้ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เช่น ให้ข้อมูลการประมาณ 
ว่านำา้จะท่วมวันไหน ท่วมสูงแค่ไหน เป็นต้น และเสนอ
ให้จัดโครงการขอบคุณ “จิตอาสาทุกๆ ท่าน” ท่ีได้ 

ช่วยกันปกป้อง “มหาวิทยาลัยมหิดล” รอดพ้นจาก 
มหาอุทกภัยได้ 
 สภาคณาจารย์ได้นำาเสนอผลสรุปจากแบบ 
สอบถามต่ออธิการบดี เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 ซ่ึง
ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยกำาลังพิจารณาดำาเนินการ 
ช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยทุกท่านต่อไป ท้ังน้ีสภา
คณาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาตอบแบบ 
สอบถามมา ณ ท่ีน้ี และขอเป็นกำาลังใจให้ผู้ประสบภัย 
ทุกท่านให้ก้าวผ่านความยากลำาบากน้ีไปได้ด้วยดี โดย
ถ้วนหน้ากัน พร้อมขวัญ กำาลังใจ และสุขภาพท่ี
สมบูรณ์เป็นเลิศ

8

มาก

น้อย
ไม่ต้องการเลย

42

26

10

12

5

5
รูป2  ร้อยละของบุคลากรที่ประสบภัยนํ้าท่วม 
จําแนกตามระดับความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านช่างซ่อมบํารุงต่างๆ
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 หากมีใครถามว่าได้อะไรจากการไป ‘Meet the President’ ร่วมกับประชาคมมหิดลท่ีตึกคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555 บ้าง ประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง 

กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลคือ ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ   
รัชตะนาวิน และทีมผู้บริหาร ยังคงต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 
ผู้นําการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

ท่านกล่าวว่าแม้ว่าจะต้องการเป็น World Class University แต่ก็จะไม่ให้มหาวิทยาลัยมหิดลละท้ิง 
สังคมไทย โดยเฉพาะจะเป็นผู้นำาในด้านการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท้ังน้ีในการบริหารงาน
ของผู้บริหารจะยังคงไว้ซ่ึง คำาขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเดิม  
แต่แนวทางการขับเคล่ือนคงจะแตกต่างกันออกไปจากชุดบริหารชุดเดิม 

 ท้ังน้ีท่านอธิการบดีได้แถลง 10 แนวทางใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
 1) การมีส่วนร่วมในการกำาหนด/ผลักดัน
นโยบายสาธารณะ 
 2) การยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับ 
โลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม 
 3) การพัฒนาการศึกษา 
 4) ความเป็นสากล 
 5) ใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6) การสร้างเครือข่าย 
 7) การพัฒนาด้านกายภาพ 
 8) การขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ปัญญาของแผ่นดิน 
 9) ดึงพลังจากศิษย์เก่า 
 10) การระดมทุน

 แนวทางการบริหารจะเน้นเป็น ICT-based 
และท่ีหลายคนน่าจะใจช้ืนข้ึนคือจะมีการพิจารณาการ
รับเข้าของพนักงานประเภทต่างๆ และจะมีนโยบายท่ี 
ใช้พิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรท่ีชัดเจน โดย
ส่วนตัวคิดว่าควรจะชัดเจนและเป็นธรรมด้วย เพราะ
จากข้อคำาถามท่ีบุคลากรหลายท่านถามในช่วงท้าย 
ส่วนใหญ่สนใจเร่ืองความก้าวหน้า ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับ 
Performance Agreement (PA) การพิจารณาเงินเดือน 
และความก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงท่านอธิการบดีได้
ให้ข้อคิดว่า PA เป็นเร่ืองท่ีควรจะเป็นกระบวนการแบบ 
มีส่วนร่วม ไม่ใช่ส่ังการ และแน่นอนว่าบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ควรจะต้องมีธรรมาภิบาล ถึงตอนน้ีมีเสียงแทรกข้ึนมา
ด้านล่างเวทีว่า “ก็เลือกหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี 
ธรรมาภิบาลให้เราสิ”...ประเด็นน้ีน่าคิด เพราะถ้า 
ผู้ประเมินและทีมประเมินส่วนใหญ่ไม่มีธรรมาภิบาล
เสียแล้ว...อย่างอ่ืนคงไม่ต้องพูดถึง

 น่าสังเกตว่าบุคลากรหลายท่านกล่าวถึงเร่ือง 
ธรรมาภิบาลกันอย่างมาก แสดงถึงนัยยะบางอย่าง 
ท่ีกำาลังเกิดข้ึนในหลายส่วนงานหรือไม่อย่างไร และ 
แม้ว่า Good Governance จะเป็นข้อความท่ีอยู่ 
เป็นลำาดับสุดท้ายในการนำาเสนอของท่านอธิการบดี  
แต่สมาชิกสภาคณาจารย์หลายท่านก็แอบหวังว่า  
ส่ิงดังกล่าวจะไม่ใช่ลำาดับสุดท้ายในความคิดและ 
ความรู้สึกของทีมผู้บริหาร เพราะมดงานตัวเล็กๆ ท่ี
ต้ังใจทำางานในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี คงจะนำาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติได้อย่าง
ไม่เต็มกำาลัง ถ้าท่ีทำางานของพวกเขายังไม่ใช่ Happy 
Work Place ประเด็นเร่ืองสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ก็เป็นเสียงท่ีต้องให้ความสำาคัญเช่นกัน เป็น
ท่ีน่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยของเราเน้นท่ีจะเป็นผู้นำา 
ในด้านการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
แต่ทำาไมบุคลากรหลายท่านจึงยังต้องการให้มีการ
ปรับปรุงสวัสดิการในด้านสุขภาพ สภาคณาจารย์ได้

นานาน่าคิด จากการ
‘Meet the President’ 
 โดย อ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส
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เคยทำาแบบสำารวจความต้องการในเร่ืองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของประชาคมมหิดลไว้เม่ือสมัยท่ี 
ผ่านมา หวังว่าคงได้รับความสนใจจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยังประโยชน์ให้แก่ประชาคมมหิดลไม่มากก็น้อย
 ประเดน็เรือ่งการศกึษา และวเิทศสมัพนัธ ์เปน็ประเดน็ทีผู่บ้รหิารมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสำาคญั 
เป็นท่ีแน่นอนแล้วว่า ในระยะเวลาอันใกล้น้ีจะมีการเปล่ียนแปลงการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล รวมถึงวันพระราชทานปริญญาบัตรด้วย ซ่ึงรายละเอียดและเหตุผลต่างๆ น่าจะได้รับการยืนยันจาก
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในอนาคต โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษา 
และความเป็นสากลไปพร้อมๆ กัน อาทิ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาโดยเร่ิมกับประเทศมาเลเซีย 
และการไปเย่ียมชมมหาวิทยาลัยช่ือดังโดยท่านอธิการบดีและคณะ เป็นต้น

 นอกจากประเด็นด้านต่างๆ ท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว งานน้ีผู้เขียนขอแสดงความช่ืนชมในความเจ้า
คิดและกล้าแสดงออกของนักศึกษามหิดลรุ่นใหม่ เพราะเม่ือมหาวิทยาลัยและประเทศ 
มีคนท่ีกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกท่ีควรมากข้ึน คําว่า “หิริ โอตัปปะ” อาจจะผ่านเข้ามาในความคิด
และการกระทําของคนในสังคมมากกว่า “น้ําข้ึนให้รีบตัก” ก็เป็นได้

ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล

ศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ 
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ 
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.เอ่ียม ทองดี 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย

รศ.นพ.วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร 
คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ท้ัง 6 ท่าน ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำาปี 2554 และขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วม
เป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัล วันศุกร์ท่ี 
2 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา . . . 

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
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ภาพกิจกรรม

  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี พบสมาชิกสภาคณาจารย์ 
                     เพื่ออํานวยพรปีใหม่และชี้แจงนโยบาย

 สมาชิกสภาคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีร่วมงานพิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองใน
 วันปีใหม่ พ.ศ. 2555 ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ประธานสภาคณาจารย์ร่วมเยี่ยมชื่นชม มหาวิทยาลัยมหิดล
   วิทยาเขตอํานาจเจริญ ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

      ประธานสภาคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม “น้ําลดไม่หมดรัก ร่วม Clean up  
     ศาลายา” ร่วมฟ้ืนฟูและทําความสะอาดพ้ืนท่ีหลังเหตุการณ์น้ําท่วมคร้ังใหญ่ 

 ผู้บริหารสภาคณาจารย์เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
 เพ่ือแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่



เจ้าของ

   สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

   สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ัน 5

    999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4

    ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล

    จ.นครปฐม  73170

    โทรศัพท์  0-2849-6351

    โทรสาร  0-2849-6351

บรรณาธิการประจําฉบับ
 รศ. ศรีสนิท อินทรมณี
กองบรรณาธิการ รศ.ศรีสนิท อินทรมณี, อ.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำารัส, ผศ.พรพรรณ์ 
สมบูรณ์, รศ.วิไล หนุนภักดี, รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์, ผศ.สมศักด์ิ วงศาวาส, ผศ.สุภาวรรณ 
เศรษฐบรรจง, อ.อิสระ ชูศรี
ประสานงานกลาง     สุจิรา สอนสม   พัชญา วงษ์วันทนีย์
ออกแบบและจัดทํารูปเล่ม     พรศิริ บุญมาวงค์

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
999  อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา  อำาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม  73170

เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ 
และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ ข่าวสภาคณาจารย์

สถานท่ีพิมพ์   เจริญดีม่ันคงการพิมพ์ 231 หมู่15 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-2457-2593

บรรณาธิการแถลง โดย รศ.ศรีสนิท อินทรมณี
 สวัสดีค่ะ พ่ีน้องผองเพ่ือนชาวมหิดลทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ี
เป็นฉบับแรกของสมาชิกคณาจารย์ ชุดท่ีมีวาระการดำารงตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2554 ถึง 5 พฤศจิกายน 2556 โดยการนำาของ อ.นพ.ภุชงค์ 
ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์ ซ่ึงได้ทักทายท่านใน สารจากประธาน 
สภาคณาจารย์ และข่าวสภาคณาจารย์ได้แนะนำาสมาชิกคณาจารย์โดยรวม 
ในฉบับน้ี ด้วยแล้วนะคะ
 ในเวลาใกล้  ๆกับการเร่ิมต้นของสมาชิกคณาจารย์ชุดน้ี มีเร่ืองสำาคัญมาก 
กับพวกเราทุกคนอีก 2 เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1 มหาอุทกภัยคร้ังใหญ่เม่ือปลายปี 2554 

โดยมีการเฝ้าระวังกันต้ังแต่ 27 ตุลาคม 2554 และเข้าสู่ภาวะอุทกภัยในเดือนพฤศจิกายน 2554 ทำาให้ 
บุคลากรหลายท่านของมหาวิทยาลัยมหิดลกลายเป็นผู้ประสบภัยนำ้าท่วม มหาวิทยาลัยเล่ือนเปิดภาค 
การศึกษาท่ีสองเป็นวันท่ี 6 ธันวาคม 2554 กระทบกับการเรียนการสอนพอสมควร รวมท้ังชาวมหิดล  
ท้ังบุคลากร นักศึกษา และคนงานได้ช่วยกันปกป้องมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้รอดพ้นจากนำา้ท่วม 
ได้สำาเร็จ ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีมีผลสรุปจากแบบสอบถามบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ประสบภัยนำา้ท่วม 
โดย อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ค่ะ
 เร่ืองท่ี 2 คือ วาระของอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และทีมผู้บริหาร ซ่ึง อ.ดร.
ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำารัส ได้สรุป การไป ‘Meet the President’ ร่วมกับประชาคมมหิดลท่ีตึกคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555 ในบทความ นานาน่าคิด จากการ ‘Meet 
the President’ ค่ะ
 พ่ีน้องผองเพ่ือนชาวมหิดลคะ ข่าวสภาคณาจารย์ มีพ้ืนท่ีให้กับผู้ท่ีมีบทความ หรือสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกฯ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อได้ท่ี งานสภาคณาจารย์ ตามท่ีอยู่ในกรอบข้างล่างน้ี นะคะ


